

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ</p> <p>ไอเอ็นเอ็น บ้านเมือง มติชน ไอเอ็นเอ็น ทีวีช่อง 5,9,TNN</p> <p>สยามรัฐ M2F</p>	<p>รัชกาลที่9 สวรรคต</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว พยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาลและกิจการพิเศษ รพ.จุฬารัตน์ ที่มาปฏิบัติงานบริการประชาชน บริเวณสนามหลวง กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ มีรับสั่งให้ดูแลการรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยให้ดีที่สุด ให้ทำการรักษาเบื้องต้นที่หน่วย หากมีอาการหนักให้รับนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง แพทย์และพยาบาลจะมาประจำทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. - สำนักพระราชวังแจ้งเส้นทางในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ จะให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้ามาทางประตูวิเศษไชยศรี ผ่านประตูพินามไชยศรี จากนั้นเลี้ยวขวาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ถึงประตูกำแพงแก้วด้านตะวันออกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจะมีเจ้าหน้าที่ คอยจัดแถวเพื่อให้ประชาชนเข้าไปกราบพระบรมศพ ให้กราบพระบรมศพหนึ่งครั้งโดยไม่แบมือ จากนั้นให้กราบพระพุทธรูป ประจำพระชนมวาร ที่ประดิษฐานใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช 3 ครั้ง เสร็จแล้วให้ลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางมุขด้านเหนือ เลี้ยวซ้ายออกประตูกำแพงแก้ว ด้านตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จากนั้นให้เดินออกจากพระบรมมหาราชวังสู่ถนนมหาธาตุ ทางประตูศรีสุนทร และประตูเทวาภิรมย์ ตามลำดับ ขอความร่วมมือกับประชาชนทุกคนด้วยการห้ามบันทึกภาพใดๆ - กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอ.รส.) ได้ประกาศเสียงตามสาย ขอให้ประชาชนที่นำบุตรหลานเข้ามาในสนามหลวง ควรติดชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเด็กหรือทำข้อมูลคล้องคอไว้ - นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. แนะนำผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดสู่ผู้อื่น หากไม่มีหน้ากากอนามัยให้ขอได้ที่กองอำนวยการ หรือที่เดินที่พยาบาลทุกจุด - นายศุภชัย ศรีสุหุ บ้านอยู่แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. ได้นำเงินมาโปรยขึ้นฟ้า ทำให้ผู้ที่เดินอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวต่างกรูเข้ามาแย่งกันเก็บ นายศุภชัย มีสีหน้าเคร่งเครียด อ้างว่าทำงานที่บริษัทสามมิตร กรีน พาวเวอร์ จำกัด (SGP) มาเกือบ 10 ปีแล้ว เพิ่งจะถูกเลิกจ้างเมื่อวันที่ 26 ต.ค. เลยตั้งใจแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 และมาแจกเงินเพื่อทำทาน โดยเป็นเงินของตัวเองเกือบ 3 หมื่น ยืนยันว่า ไม่ต้องการเงินคืน มีประชาชนได้เข้ามาห้อมล้อมนายศุภชัย และถามว่า จะมีแจกเงินอีกไหม เพราะจะรอขอบ้าง จนนายศุภชัย บอกว่า ไม่มีแล้วครับ ให้หมดตัวแล้ว จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่บริเวณนั้น นำตัวนายศุภชัยไปนั่งพูดคุยกับแพทย์ที่มจิตเวช เพื่อให้ผ่อนคลายต่อไป - เสนอข่าว ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมสักการะพระบรมศพในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด สธ. ทั่วประเทศ จัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขร่วมกับภาครัฐ เอกชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ บริการดูแลสุขภาพประชาชน บูรณาการการทำงานเป็น “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข” เตรียมพร้อมประสานงานให้บริการทั้งภาวะปกติและกรณีเกิดเหตุวิกฤตทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังให้กรมควบคุมโรค และกรมอนามัย จัดระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่บริเวณสนามหลวง รวมทั้งที่พักรั่วที่รัฐบาลจัดให้ประชาชนจากต่างจังหวัด พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมสักการะพระบรมศพ หรือทำกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย ให้เตรียมตัวให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมของใช้ประจำตัว ร่ม หมวก พัด ยาประจำตัว เลือกสวมใส่เสื้อผ้า รองเท้าที่สบาย ผู้เป็นหวัด ไอ จาม หลีกเลี่ยงไปอยู่ในที่แออัดและสวมหน้ากากอนามัยไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น และล้างมือบ่อยๆ - นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “ทำดีที่สุจริตถวายเป็นพระราชกุศล” แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นพลังความดี เชิญชวนประชาชนและบุคลากรในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิตทุกวันที่ 13 ของเดือน ที่รพ.จังหวัดทุกแห่ง จนถึงวันที่ 5 ธ.ค. 59 - เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนระวังโรคฮีตสโตรก และพกร่ม-หมวก, พัด-พัดลมมือถือ, น้ำดื่มหมั่นจิบน้ำเรื่อยๆเพื่อชดเชยการเสียน้ำ ใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี หลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้ง

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ,New)108</p> <p>แนวหน้า</p> <p>สยามรัฐ</p> <p>มติชน</p>	<p>แดदनาน ผู้มีโรคประจำตัวต้องระวังพิเศษ-พกยาดิตตัวไว้</p> <p>- เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดี กรม สบส. เป็นห่วงสุขภาพประชาชนที่ไปร่วมถวายราชสักการะพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวัง พบมีผู้เป็นตะคริวทุกวัน ซึ่งเกิดได้ทั้งผู้สูงอายุ ผู้มีอายุน้อยและเกิดได้ตลอดเวลา การป้องกันให้ดื่มน้ำสะอาดวันละไม่ต่ำกว่า 6-8 แก้วหรือวันละ 2 ลิตรโดยจิบต่อเนื่อง ควรลดหรือหลีกเลี่ยง ชา กาแฟ จะทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้น ร่างกายสูญเสียน้ำง่าย เมื่อเกิดตะคริวที่น่อง ให้ค่อยๆ ยืดกล้ามเนื้อที่เกร็ง ให้ยืดออกให้อยู่ในความยาวที่ปกติ จนกระทั่งหายปวด 1-2 นาที แล้วปล่อยมือ หากยังเกร็งอยู่ให้ทำซ้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดี กรม สบส. แนะนำผู้ที่ไม่สบายขอให้เลื่อนการเข้ามาถวายราชสักการะพระบรมศพออกไปก่อน ผู้ที่มีโรคประจำตัวขอให้พกยาดิตตัว และควรติดชื่อยามาด้วย เพราะหากสูญหายจะได้แจ้งแพทย์ได้ถูกต้อง ขอให้ระมัดระวังเรื่องอาหารการกิน ยืดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือ หากไม่สะดวกหรือไม่มีน้ำให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแทน เพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วงและไข้หวัดใหญ่ได้</p> <p>- เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองหรือรับบริจาคต้องระมัดระวังความสะอาดเป็นพิเศษเพราะอาจมีเชื้อโรคหรือพาหะนำโรคติดมากับเสื้อผ้า อาจเสี่ยงเกิดโรคตามมา อาทิ กลากเกลื้อนจากเชื้อราบางรายผิวหนังอาจเป็นผื่นแดงกลายเป็นผื่นแพ้-คัน ควรเลือกซื้อจากร้านที่สะอาดปลอดภัย ไม่วางเสื้อผ้ากองกับพื้น ไม่แขวนติดกันจนแน่น ขณะเลือกซื้อควรสวมผ้าปิดปากจมูกป้องกันฝุ่นละอองที่มากับเสื้อผ้า ทำความสะอาดก่อนใช้ ชักด้วยผงซักฟอก-น้ำยาซักผ้า แล้วต้มในน้ำเดือด 15 นาที-1 ชั่วโมง จากนั้นตากแดดจัดให้แห้ง นำมารีดทั้งข้างในข้างนอกเพื่อฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งแมลงหรือสัตว์นำโรคต่างๆ</p> <p>- เสนอสรุป นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ให้สัมภาษณ์ถึงการน้อมนำพระราชดำรัสด้านทันตกรรม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อแคว้น "ทันตสาธารณสุขไทย" โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เดินตามรอยพระยุคลบาทดำเนินการทั้งการรักษา และการดูแลป้องกันอย่างครบวงจร</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p> <p>เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p>ไข้หวัดใหญ่</p> <p>- เสนอข่าว ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากการตรวจ รหัสพันธุกรรมที่ศูนย์ไวรัสวิทยาคลินิกอย่างต่อเนื่อง ยืนยันว่าไข้หวัดใหญ่ไม่มีการกลายพันธุ์หลบหลีกวัคซีนตามที่ปรากฏข่าวลือในสังคมออนไลน์ และข้อความที่ส่งต่อผ่านโซเชียลมีเดียว่า เกิดการระบาดใหญ่เหมือนปี 2552 ก็ไม่เป็นความจริง</p> <p>- นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีโอกาสป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีคนอยู่รวมกันมาก โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-17 ต.ค.ที่ผ่านมา ทั่วประเทศพบผู้ป่วยพบผู้ป่วยไข้หวัด ใหญ่แล้ว 123,564 ราย เสียชีวิต 22 ราย โรคไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่จะหายได้เองภายใน 5-7 วัน แต่บางรายมีภาวะแทรกซ้อนจนเสียชีวิต ผู้ป่วยมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ควรพักผ่อนที่บ้านเป็นเวลา 7 วัน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์</p>	<p>พืชกระท่อม</p> <p>- เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ปัจจุบันกำหนดให้พืชกระท่อมอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้อนุญาตเป็นรายๆ ไป และห้ามมิให้ผู้ใดเสพพืชกระท่อม ผ่าฝิ่นมีโทษจำหรือปรับ ซึ่งการจะเปิดให้สามารถนำพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ ได้เสนอให้แก้ไขกฎหมาย โดยแก้ไขเป็นห้ามมิให้ผู้ใดเสพพืชกระท่อม เว้นแต่ร.ว.สาธารณสุข จะประกาศกำหนดตำรับยาที่ใช้เสพเพื่อการรักษาโรคตามคำสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หากการแก้ไขกฎหมายมีผลบังคับใช้ พืชกระท่อม ก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ หรือนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาวิจัยในมนุษย์ก็สามารถทำได้ตามกฎหมาย</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558</p> <p>- เสนอข่าว ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภาท.ม. นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภาท.ม. ได้เสนอญัตติ ขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคในกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยกล่าวว่า ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ มากขึ้น โรคที่มีความน่าเป็นห่วง คือ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิกา โรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้หวัดใหญ่ ช่วงวันที่ 1 ก.ย.-22 ต.ค.59 นี้ พบมีผู้ป่วยกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ รวมกว่า 107 คน โรคไข้หวัดใหญ่พบจำนวนผู้ป่วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ผู้ป่วยกระดูกตัวอยู่ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพฯชั้นใน เนื่องจากเป็นพื้นที่แออัด จึงควรปรับปรุงมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค ให้สอดคล้องกับสภาพของสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด</p> <p>ปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้ท้องถิ่นต้องจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด ซึ่งจะมีผู้ว่าฯกทม.เป็นประธาน แต่กทม.ยังไม่ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการใด ๆ ขึ้น ทั้งที่กฎหมายได้ประกาศใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว</p>
ไทยรัฐ	<p>ร่างพ.ร.บ.ควบคุมยาสูบฉบับใหม่</p> <p>-เสนอข่าว ขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรี ที่ลงมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ที่ควรรวมสองฉบับเก่าตามที่ กระทรวงสาธารณสุขเสนอเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่ไม่สูบบุหรี่ และ ปกป้องคนไทยรุ่นใหม่ให้รอดพ้นจากพิษภัยของบุหรี่ หวังว่าสมาชิกสนช.ทุกท่าน จะเห็นแก่ประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวม และอนาคตลูกหลานไทย มากกว่า ผลประโยชน์ของบริษัท บุหรี่ต่างชาติ</p>
สยามรัฐ อินโฟเควส	<p>เร่งพัฒนาไอคิว-อีคิวเด็กไทย</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยและวัยเรียนอย่างจริงจัง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย โดยเด็กปฐมวัยจะเน้นติดตามกระตุ้นพัฒนาการดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องทั้งกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการและเด็กพัฒนาการล่าช้า ขณะเด็กวัยเรียน จะเน้นเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ตั้งเป้าหมายเมื่อสิ้นแผนฯ ฉบับที่12 ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือมาตรฐาน เช่นเดียวกับเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ ร้อยละ 90 ได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์</p>
เดลินิวส์	<p>ร่างพ.ร.บ.สุขภาพจิต</p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.อิทธิฤทธิ์ ไชยวุฒิ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังว่า ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.สุขภาพจิต (ฉบับที่ ...) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 เนื่องจากร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวบังคับใช้มากกว่า 8 ปีแล้ว พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานหลายส่วน มีสาระสำคัญปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ป่วยทางจิตได้รับการบำบัด รวมทั้งเพิ่มบทนิยามคำว่าสุข สุขภาพจิต สำนักงาน และหน่วยงานของรัฐ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติในส่วนภาคราชการ และมีการเพิ่มจำนวนผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคล จากเดิม 4 คน เป็น 6 คน ทั้งยังมีการเพิ่มเต็มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านสุขภาพจิต</p>
แนวหน้า	<p>มอบอุปกรณ์การแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และมูลนิธิ ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนรถเข็นและอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานมาตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับบริจาคอุปกรณ์จากต่างประเทศทั้งหมด 62 ครั้ง และครั้งนี้ได้ร่วมกับองค์กร Joni and Friends ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วย กองพัฒนาที่ 3 อปท.แมริม สโมสรโรตารี และ ICC International Co, Ltd. จัดพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานให้แก่ผู้พิการ ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ในเขตพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 262 ราย</p>
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น	<p>คลอดแผนแม่บทพัฒนาสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รรมว.สธ. เปิดการประชุมมอบนโยบายแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 พ.ศ.60-64 และเปิดเมืองสมุนไพร Herbal City พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชในด้านการสาธารณสุขรวมถึงสมุนไพรไทย สธ.จึงร่วมกับ 8 กระทรวงหลัก จัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาที่เป็นระบบอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายให้ไทยส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของอาเซียน เพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศอย่างน้อย 1 เท่าตัว</p>
บ้านเมือง คอลัมน์ สรรสาระ	<p>รากฟันเทียมพระราชทาน “ข้าวอร่อย”</p> <p>-เสนอบทความ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ รับพระราชทานชื่อรากฟันเทียม “ข้าวอร่อย” ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุด้วยโอกาสที่มีปัญหาในการใส่ฟันปลอมซึ่งหลังจากได้ฝังรากฟันเทียมแล้ว ซึ่งเทคโนโลยีรากฟันเทียมเกิดจากการวิจัยและพัฒนา โดยความร่วมมือระหว่าง แอตเทค ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และคณะทันตแพทย์ 3 สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.มหิดล ม.เชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่การออกแบบรูปร่างของรากฟันเทียม จนกระทั่งไปทำการทดสอบความเป็นพิษในสัตว์และมนุษย์</p> <p>เมื่อดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชนเพื่อนำไปผลิตตามมาตรฐานสากล สวทช.ได้ต่อยอดมาใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นได้ส่งมอบให้ สธ. 25,000 ชุด เพื่อจัดหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาใส่รากฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุในโครงการ เพื่อผลักดันให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้แรงงาน มีโอกาสเบิกค่ารักษาได้ต่อไป หากผู้สูงอายุรายใดใส่ฟันปลอมทั้งปาก และมีปัญหาเรื่องฟันปลอมหลวม สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยติดต่อศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมชั้นสูง สวทช.</p>
New)108	<p>สุขภาพช่องปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีการสูญเสียฟันสูงที่สุดถึงร้อยละ 88 เหลือฟันใช้งานไม่ถึง 20 ซี่ ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่พบได้บ่อย คือ การสูญเสียฟัน ฟันผุและรากฟันผุ เหงือกอักเสบ ภาวะน้ำลายแห้ง แผลและมะเร็งช่องปาก ฟันสึก และโรคช่องปากที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน โดยปีนี้ยังคงจัดการประกวดผู้สูงอายุ 10 ยอดฟันดี ระดับประเทศ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากตั้งแต่เด็กไปจนสูงอายุ ทั้งยังมีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้แทน สสจ. ที่สนับสนุนการประกวดดังกล่าว</p>
ข่าวสด	<p>พัฒนาความรู้บุคลากรทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โดฬพิณานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ศ.นพ.ประเสริฐ บุญเกิด นายกสมาคมโรคมองเลื่อมแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือเสริมสร้างบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมองเลื่อม</p>
มติชน	<p>อย.ควอลิตี้ ออर्ड์</p> <p>-เสนอข่าว ประชาสัมพันธ์ ประกวด อย.ควอลิตี้ ออर्ड์ ปี 2017 ส่งเสริมสถานประกอบการดี จริยธรรมเด่น เพื่อคัดและคัดหาสถานประกอบการทั่วประเทศ จำนวน 55 รางวัล ประกอบด้วย สถานประกอบการด้านอาหาร 19 รางวัล ยา 6 รางวัล เครื่องสำอาง 8 รางวัล เครื่องมือแพทย์ 5 รางวัล วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน 5 รางวัล และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 12 รางวัล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.59 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ อย.</p>
The Nation เว็บไซต์คมชัดลึก	<p>อุบัติเหตุรถกู่ชีพูกชน</p> <p>-เสนอข่าว เกิดอุบัติเหตุรถกู่ชีพ รพ.สุราษฎร์ธานี ขณะกำลังนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ถูกรถกระบะชนบริเวณกลางสี่แยกไฟแดงแล้วอาศัยจังหวะหลบหนีไป ทำให้พยาบาลกู่ชีพสองคนกระเด็นออกจากรถหมดสติทันที ส่วนผู้ป่วยที่มากับรถเสียชีวิตคาที่</p>
เว็บไซต์ Hfocus	<p>การควบคุมภาวะเบาหวาน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.พญ.วรรณิ นิธิยพันธ์ นายกสมาคมโรคมองเลื่อมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เปิดเผยว่า จากข้อมูลผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยด้วยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พบว่า ผู้ป่วยสามารถควบคุมภาวะเบาหวานได้อยู่ในเกณฑ์ดี คือ จากผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด 4.7 ล้านคน มีผู้ที่รู้ว่าตนเองป่วย 60% หรือประมาณ 2.7 ล้านคน ในจำนวนนี้มี 40% ที่สามารถควบคุมภาวะได้ และมาถึง 35% ที่สามารถควบคุมได้ในเกณฑ์ปลอดภัย ส่วนในเรื่องยา อาจจะมีข้อจำกัดบ้าง หากใช้ยาในบัญชียาหลักควบคู่กับการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมก็จะสามารถควบคุมภาวะเบาหวานได้อย่างแน่นอน แต่ปัญหาคือประชาชนไม่มีความรู้ แม้ว่า สปสช.จะเริ่มทำเรื่องนี้บ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้ผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หากมองในมิติการรักษา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นสิ่งเดียวกับการส่งเสริมป้องกันโรค ถ้าประชาชนมีความรู้มากเพียงพอโอกาสที่จะเกิดโรคก็จะลดน้อยลง</p>
ไทยรัฐ ข่าวสด	<p>เมลามีนในปลาหมึกแห้ง</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ตรวจพบสารในกลุ่มเมลามีน คือ กรดซัยยานูริก ปนเปื้อนผสมในอาหารสัตว์ ประเภทเครื่องในปลาหมึกแห้ง จำนวน 3 ครั้ง ปริมาณ 60,000 กิโลกรัม ที่นำเข้ามาจากประเทศเวียดนาม จึงได้ทำการอายัดและนำไปทำลายทันที โดยได้รับการนำเข้า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศต้นทางเพื่อขึ้นบัญชีดำระงับการส่งออกมายังประเทศไทยต่อไป สำหรับกลุ่มเมลามีนเป็นสารเคมีใช้ในการผลิตพลาสติก กาว ไวท์บอร์ด สีย้อมผ้าในหมัก ปู่ ยาฆ่าแมลง มีบางประเทศได้ลักลอบนำเมลามีนไปใช้ผสมในอาหารสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณโปรตีน ในอาหารสัตว์สูงมากกว่าปริมาณที่มีอยู่จริงในอาหารสัตว์ ซึ่งเมลามีนมีโทษทั้งในคนและในสัตว์ ถ้าสัตว์ได้รับสารในกลุ่มเมลามีนเข้าไปจะทำให้สัตว์ป่วยตายได้ และเมลามีนเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์
มติชน ไทยโพสต์	<p>กินเนื้อสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาวศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร แจ้งว่า ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง อ.เมืองมุกดาหาร ได้รายงานไปยังสำนักงานปศุสัตว์ ว่า พบสุนัขจรจัดอาการคล้ายสุนัขบ้า เจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบจนพบสุนัขตัวดังกล่าว ก่อนกระทำการุณยฆาต แล้วตัดหัวสุนัขนำส่งไปตรวจเชื้อโรค แล้วนำซากทั้งหมดไปฝังเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่คน แต่ต่อมาได้มีคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นลักลอบไปขุดซากสุนัขขึ้นมาฆ่าและนำไปปรุงกินเป็นอาหาร กระทั่งมีการแจ้งว่าสุนัขตัวนี้มีเชื้อพิษสุนัขบ้า เมื่อมีการตรวจสอบพบว่าผู้ที่มีส่วนร่วมรับประทานเนื้อสุนัขนี้รวม 13 คน เจ้าหน้าที่ได้พาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมดแล้ว</p>
มติชน คอลัมน์ ข่าวสั้น ต่างประเทศ	<p>ช่วยเหลือฮิวาต์เฮติ</p> <p>-เสนอข่าว นายเดวิด นาบาร์โร ทูตพิเศษสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เปิดเผยว่า ยูเอ็นกำลังพยายามระดมเงินราว 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือชาวเฮติที่กำลังเผชิญกับการระบาดของฮิวาตโรค โดยมีส่วนเสียชีวิตเกือบ 10,000 ราย และได้รับผลกระทบอีกเกือบ 700,000 รายแล้วนับแต่เกิดการระบาดของฮิวาตโรคในเฮติเมื่อปี 2553 ที่ผ่านมา และยังคงมีรายงานผู้ติดเชื้อฮิวาตรายใหม่ในแต่ละสัปดาห์อีกราว 500 ราย ทั้งนี้ ผลการศึกษาหลายชิ้นบ่งชี้ถึงร่องรอยการระบาดของฮิวาตโรคในประเทศเฮติว่ามาจากเจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาสันติภาพเนปาลที่ถูกส่งมายังเฮติช่วยเหลือผู้ประสบภัย หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง</p>